



St. Andrew Dung Lac Church - 3115 SW 59th St, Oklahoma City, OK 73119

NỘI QUY
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỨC TIN VÀ VIỆT NGỮ
Tháng 4/2023



Giáo Xứ: Thánh An-rê Dũng Lạc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỨC TIN & VIỆT NGỮ
OKC, Oklahoma

“Chính các ngươi là nhân chứng của ta, là người ta đã tuyển chọn”, sấm ngôn của Đức Chúa.
(Isaia 43,10)

Quý Phụ Huynh, và các em mến,

Trước hết, xin chào mừng quý phụ huynh và các em đến với Chương trình Giáo dục Đức Tin và Việt Ngữ!

Xin cảm ơn quý phụ huynh và các em đã đến với Chương Trình. Điều này nói lên rằng quý phụ huynh và các em trân quý Chương Trình này. Đây là Chương Trình của Giáo Xứ liên quan đến việc quan tâm và cộng tác với quý vị và các em trong việc phát triển món quà mà Chúa dành cho quý vị và các em.

Mẹ Tê-rê-xa đã từng nói, “Tôi có thể làm những điều bạn không thể, bạn có thể làm những điều tôi không thể; cùng nhau, chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời.” Chúng tôi chuẩn bị Cuốn Sổ Tay (Handbook) như một tài liệu tham khảo để quý vị biết thông tin về Chương Trình, về các sinh hoạt của các em, cũng như những hướng dẫn cần thiết. Chúng tôi mong rằng, tất cả chúng ta cùng cộng tác với nhau hầu việc dạy và học, cũng như đồng hành với các em đạt được kết quả tốt đẹp.

Vì vậy, xin quý phụ huynh và các em đón nhận và đọc mọi chi tiết trong Cuốn Sổ Tay này. Cuốn Sổ Tay này được coi như là sự đồng thuận giữa Chương Trình, phụ huynh, và các em.

Cuốn Sổ Tay được coi là một Bản Nội Quy dài, với đầy đủ các chi tiết cần thiết nêu trên, đặc biệt là phần “NỘI QUY CHƯƠNG TRÌNH” của Chương Trình Giáo Dục Đức Tin và Việt Ngữ của Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng-Lạc ngõ hầu giúp Ban Giảng Huấn, Quý Phụ Huynh và các em dựa theo đó áp dụng.

Cuốn Sổ Tay này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và phổ biến.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Rev. Gregory Nguyễn Việt

Cha Chánh Xứ

Sr. Nguyễn Maide

Sr. Hiệu Trưởng

Nội Dung Sổ Tay:

1. Mục Đích Của Chương Trình -	4
2. Tiến Trình Giáo Dục Đức Tin –	4
3. Tiến Trình Lớp Việt Ngữ -	5
4. Thời Khóa Biểu / Giờ Học –	6
5. Điều Hành – Ghi Danh – Học Phí –	7
6. Trang Phục	7
7. Giám Sát / Hành Vi / Quy Tắc –	8
8. Nội Quy Chương Trình	8
9. Hiện Diện /Vắng Mặt	9
10. Các em Chuẩn Bị Lãnh Bí Tích & Kinh Nguyện	10
11. Phiếu Ghi Danh (Học Sinh Mới)	12
12. Chữ ký của phụ huynh	14

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- 1- Sứ Vụ:** Chương Trình được thành lập nhằm nuôi dưỡng và phát triển đời sống tâm linh (biết và yêu mến Chúa) của các em qua việc dạy và học Giáo Lý, hầu đức tin Công giáo được thấm nhuần trong các em và rồi được truyền cho người khác. Chúng tôi cố gắng khơi dậy và giúp mỗi em được lớn lên trong mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, và với Giáo hội. Đồng thời giúp các em bắt đầu cuộc hành trình đức tin của mình và ý thức truyền giáo trong từ ngày sống của các em. Song với giáo dục đức tin, chúng tôi mong muốn duy trì ngôn ngữ, văn hóa, và các giá trị người Việt cho các em là thế hệ tiếp nối của chúng ta.
- 2- Tâm Niệm:** Là giáo lý viên, chúng tôi tin rằng chúng tôi được mời gọi để sống gần Chúa hơn, để ở với Người, và để được sai đi để vang lên những lời nói và việc làm của Chúa cho những người khác và đặc biệt là cho các em thiếu nhi, con em của chúng ta. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng cha mẹ là những người giáo lý viên chính và đầu tiên hướng dẫn và dạy con cái về Chúa, về Tin Mừng, về đức tin Công giáo, cũng như giáo huấn của Giáo hội. Vì thế, cha mẹ là người gieo hạt, giáo lý viên được ví như người tưới nước, và Thiên Chúa làm cho hạt giống đức tin phát triển và lớn lên trong mỗi em. Mục đích của chúng tôi là đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa và với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, hợp tác với quý phụ huynh làm cho Nước Chúa được mở rộng và lan truyền, đồng thời nâng đỡ và củng cố đức tin của các em qua việc giảng dạy Giáo Lý, cầu nguyện, và gương mẫu.

TIẾN TRÌNH GIÁO DỤC ĐỨC TIN

“Blest Are We, Faith in Action” là giáo trình được dùng cho việc nuôi dưỡng và phát triển đức tin của Giáo Xứ chúng ta. Giáo trình này xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 6. Các giáo trình này nằm trong danh sách đã duyệt của Giáo Phận. “Preparing to Receive Jesus” và “Confirmed in the Holy Spirit” được dùng cho hai lớp chuẩn bị lãnh bí tích (Hòa Giải & Thánh Thể, và Thêm Sức).

Nội dung giảng dạy các lớp như sau:

Lớp 1: Các em học về Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, cùng sự sáng tạo của Ngài. Đồng thời các em cũng học hỏi về Giáo Hội, cách chúng ta thuộc về Thiên Chúa, về Giáo Hội và là Kito hữu.

Lớp 2: Các em sẽ tìm hiểu về Giáo Xứ (là một cộng đồng), về sự tha thứ của Chúa, về Thánh Lễ, và về cách thức chúng ta có thể trở nên giống Chúa Kitô hơn.

Lớp 3: Các em sẽ được dẫn vào mối tương quan với Chúa. Nơi đây, các em sẽ khám phá tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương cho đến chết. Các em được hướng dẫn để xét mình, xưng tội, và cách đáp lại tình Chúa. Các em sẽ làm quen với cầu nguyện, sống chia sẻ, và phục vụ người khác. Bên cạnh đó, các em cũng học một số kinh cơ bản.

Lớp 4: Các em học về Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội, và phục vụ người khác là cách các em được mời gọi để hành động cho công lý.

Lớp 5: Các em tìm hiểu sâu hơn về bảy Bí Tích của Giáo Hội: Bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức, bí tích Mình Thánh Chúa, bí tích Giải Tội, bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, bí tích Truyền Chức Thánh, và bí tích Hôn Phối.

Lớp 6: Các em sẽ tìm hiểu về Giao Ước của Cựu Ước và cách chúng ta được mời gọi chuẩn bị cho Nước Của Chúa.

Lớp 7: Các em sẽ được chuẩn bị để lãnh Bí Tích Thêm sức và sống đời Kitô hữu trong đời sống hằng ngày. Các em sẽ được hướng dẫn thực hành việc thờ phượng, cầu nguyện, quản lý cuộc sống và ân huệ Chúa ban, theo đuổi sự khôn ngoan và những quyết định đạo đức trong đời sống. Các em sẽ được trải nghiệm các điều này qua việc đọc Kinh Thánh, các giờ cầu nguyện, trò chuyện, phục vụ cộng đồng, và viết nhật ký hành trình đức tin.

Lớp 8: Các em sẽ tìm hiểu về nửa đầu của cuốn sách Giáo Lý Công Giáo của Giáo Hội. Cuốn sách này tóm tắt các yếu tố căn bản và quan trọng của Đức Tin Công Giáo. Sách này dành cho các em thiếu niên dưới dạng các câu hỏi-trả lời.

Lớp 9: Các em sẽ tìm hiểu về nửa sau của cuốn sách Giáo Lý Công Giáo của Giáo Hội. Cuốn sách này tóm tắt các yếu tố căn bản và quan trọng của Đức Tin Công Giáo. Sách này dành cho các em thiếu niên dưới dạng các câu hỏi-trả lời.

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ:

Lớp Mẫu Giáo: Các em sẽ làm quen và học cách phát âm (đọc) các chữ cái (nguyên âm, phụ âm đơn) phụ âm ghép, các dấu, cách đặt dấu, đọc, và ghép vần đơn giản.

Lớp 1: Các em sẽ học đọc và viết thông thạo: dấu, nguyên âm đơn và phụ âm đơn của tiếng Việt Nam (a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, ph, q, qu, r, s, t, u, ư, v, x, y) - Ráp vần và đặt câu bằng miệng.

Lớp 2: Các em sẽ học đọc và viết thông thạo: phụ âm kép của tiếng Việt Nam (ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr, ay, ây, am, ăm, âm, an, ản, ân, ao, au, âu, ac, ăc, ăc, ap, ăp, ăp) - Ráp vần và đặt câu bằng miệng - Học thuộc lòng - Tập đọc đoạn văn ngắn - Tập viết nguyên câu ngắn - Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa - Học Huyền sử (Con Rồng Cháu Tiên) - Học Địa lý (hình dạng nước Việt Nam)

Lớp 3: Các em sẽ học đọc và viết thông thạo và ghép vần tiếng Việt Nam (at, ăt, ăt, em, êm, im, en, ên, in, ep, êp, ip, et, êt, it, eo, êu, iu, ec, oc, ôc, ia, oa, oe, oi, ôi, oi, om, ôm, ơm, on, ôn, ơn, op, ôp, ơp, ot, ôt, ot, ua, ưa, uc, ưc, ui, ưi, uy, um, un, uê, up, ut, ưt) - Ráp vần và đặt câu bằng miệng - Học thuộc lòng - Chính tả, tập đọc đoạn văn ngắn 4-5 dòng - Tập viết nguyên câu ngắn - Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa - Học đếm số từ 1-100 - Học Huyền sử (Sự Tích Trầu Cau, Bánh Chung Bánh Dầy) - Học Địa lý (bờ biển, khí hậu Việt Nam)

Lớp 4: Các em sẽ học đọc và viết thông thạo: nguyên âm và phụ âm kép của tiếng Việt Nam (anh, ach, ênh, êch, inh, ích, ang, eng, ăng, ăng, ong, ông, ung, ọng, iêc, iêp, iên, iêm, yêm, iêu, yêu, iết, yết, iêng, yêng, oai, oan, oac, oat, oăn, oắt, oanh, oach, oang, oăng, uân, uât) - Đặt câu - Học thuộc lòng - Chính tả, tập đọc đoạn văn ngắn 4-5 dòng - Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa - Giải nghĩa - Học các tháng, năm - Việt sử (Phù Đổng Thiên Vương, Sự Tích Quả Dưa Hấu, Sơn Tinh Thủy Tinh, Lý Ông Trọng, Nguyễn Bình Khiêm, Sự Tích Nỏ Thần, My Châu và Trọng Thủy) - Địa lý (núi non, đồng bằng, sông ngòi Việt Nam, khí hậu, dân cư)

Lớp 5: Các em sẽ học tiếp vần có nguyên âm kép (uây, uâng, uôi, uôm, uộc, uôt, uôn, uông, uoi, uon, uoc, uot, uom, uop, uon, uong, uyên, uyet, oam, oao, oay, oăm, oeo, oen, oet, oong, uya, uych, uynh, uyu, uêch, uênh, uyt, oăc) - Điền vào chỗ trống với từ mới học - Định nghĩa chữ khó - Chính tả và tập đọc bài dài từ 8 đến 10 dòng, giải nghĩa, tìm đại ý bài - Đặt câu, tìm từ đồng nghĩa và phản nghĩa - Học đối thoại (công dân giáo dục) - Việt sử (Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Bó Cái Đại Vương, Ngô Quyền và Trần Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành) - Địa lý Việt Nam (Kinh tế, nông nghiệp, chăn nuôi, bản đồ Việt Nam)

Lớp 6: Các em sẽ viết chính tả và tập đọc đoạn văn 10 – 20 dòng, tìm đại ý - Điền vào chỗ trống và Tập làm văn. - Giải nghĩa và đặt câu - Học đối thoại về Công dân giáo dục, phong tục, tập quán, lễ lộc, gia đình, thức ăn Việt Nam - Học thuộc lòng - Đồng nghĩa và phản nghĩa - Việt sử (Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Lý Thánh Tông) - Địa Lý Việt Nam (Ngư nghiệp, tiểu công nghệ, Vịnh Hạ Long) - Học kể chuyện cổ tích Việt Nam

Lớp 7: Các em sẽ tập đọc, viết Chính Tả, tìm đại ý, giải nghĩa và đặt câu - Điền vào chỗ trống - Học đối thoại: phong tục, tập quán, trang phục, quê hương, lễ lộc, gia tộc, gia đình, thức ăn Việt Nam - Học các từ và câu đồng nghĩa, phản nghĩa - Văn phạm (danh từ chung, danh từ riêng, đại danh từ) - Tập làm văn (cấu kết một bài văn, tả đồ vật, động vật) - Việt sử - Địa lý Việt Nam (Quặng mỏ, giao thông) - Cổ tích Việt Nam (Bánh Chung, Bánh Dày, Dưa, Hấu Chú Cuội và Chị Hằng, Ông Táo) - Thành Ngữ: Những cụm từ cố định quen dung

Lớp 8: Các em sẽ tiếp tục tập đọc, viết chính tả, tìm đại ý, giải nghĩa và đặt câu - Điền vào chỗ trống - Đối thoại: đức dục, phong tục, tập quán, trang phục, quê hương, lễ lộc, gia tộc, gia đình, thức ăn Việt Nam - Học thuộc lòng - Đồng nghĩa, phản nghĩa - Văn phạm (danh từ chung, danh từ riêng, đại danh từ, động từ, tính từ) - Tập làm văn (tả cây cối, tả cảnh) - Kể chuyện cổ tích, sự tích Việt Nam - Việt sử (Lê Lợi, vua Lê Thánh Tông và Nguyễn Trãi) - Địa lý Việt Nam (Vịnh Hạ Long, Thánh Địa Mỹ Sơn, Cố Đô Huế) - Học đếm số: đánh vần số, viết từ ra số. - Ca dao. Tục ngữ Việt Nam.

Lớp 9: Các em sẽ học Tập làm văn (cấu kết một bài văn, tả người, viết thơ) - Điền vào chỗ trống - Học đối thoại, Công dân giáo dục, đức dục, phong tục, tập quán, trang phục, quê hương, lễ lộc, gia tộc, gia đình, thức ăn Việt Nam - Học thuộc lòng - Tìm từ đồng nghĩa, phản nghĩa - Học văn phạm (tiếng “vì”, “mà”, “bị”, “bởi”, “được”, “thì” loại từ chung và loại từ riêng, chủ từ, thành phần của một câu) - Việt Sử (Trịnh Nguyễn phân tranh, Nhà Tây Sơn, Vua Quang Trung và chiến thắng Đống Đa, Nhà Nguyễn,) - Địa lý Việt Nam (công viên Quốc Gia, vẽ bản đồ Việt Nam, hải đảo Việt Nam, bãi biển Việt Nam) - Chuyện cổ tích, sự tích Việt Nam, chuyện vui, - Học ca dao, Thành Ngữ, Tục Ngữ Việt Nam. - Thơ Lục Bát, Lục Bát biến thể.

THỜI KHÓA BIỂU – THỨ 7 (Thứ Bảy tuần 2 - Thứ Bảy trước Ngày Lễ Tưởng Niệm – Memorial Day)

- **12:30 – 01:45 pm** : **Lớp Việt Ngữ**
- 1:45 – 2:00 pm : Giải lao
- **2:00 – 3:15 pm** : **Lớp Giáo Lý**
- 3:15– 3:30 pm : Giải lao
- **3:30– 5:30 pm** : **Thiếu Nhi Thánh Thể (TNST)**
- **6:00pm** : **Thánh Lễ**

ĐIỀU HÀNH/ GHI DANH/ HỌC PHÍ

Điều Hành

Sr. Hiệu Trưởng có nhiệm vụ cùng với Ban Điều Hành điều hành Chương Trình theo định hướng và quy định của Giáo Xứ và Giáo Phận; đồng thời cũng dưới sự hướng dẫn và giám sát của Cha Chánh Xứ và Tòa Tổng Giám Mục.

Ghi Danh

Chương Trình nhận các em từ 6 tuổi tròn (lớp 1/ sinh ngày 1 tháng 9), và là thành viên của Giáo Xứ. Xin đính kèm giấy chứng nhận Rửa Tội, Bí Tích Hòa Giải và Rước Lễ Lần Đầu, và Bí Tích Thêm Sức khi ghi danh (nếu các em đã lãnh nhận các bí tích vừa nêu).

Lệ Phí

Xin đóng đầy đủ học phí khi ghi danh. Khi lệ phí đã đóng, khoản tiền này sẽ không hoàn lại vì bất cứ lý do gì. Khoản tiền này được dùng vào các sinh hoạt của Chương Trình như sách giáo khoa cho học sinh và giáo viên, giấy/mực in, công cụ dạy học, và các chi phí khác cho Chương Trình. Cũng xin lưu ý, nếu các em làm mất sách, và muốn có một cuốn khác, các em sẽ phải trả một khoản tương đương với giá của cuốn sách đó.

Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ quý phụ huynh về tài chánh (nếu cần) để con em quý vị được nhập học. Xin vui lòng liên lạc với Sr. Hiệu Trưởng hoặc Cha Chánh Xứ về vấn đề này.

Sinh Hoạt	Giáo Lý	Việt Ngữ	Thiếu Nhi
Lệ Phí	Năm học 2023 – 2024: <ul style="list-style-type: none">● Thành viên của Giáo Xứ: \$200 mỗi em (Giáo Lý, Việt Ngữ, & Thiếu Nhi). Cùng gia đình em thứ 2 \$180, em thứ 3 \$150, em thứ 4 \$ 110.● Ngoài Giáo Xứ: \$500 mỗi em. Cùng gia đình em thứ 2: \$400● Tôn giáo bạn: \$300/em (chỉ lớp Việt Ngữ thôi)		

Phí Trễ Hạn:

Nếu ghi danh sau thời gian qui định, mỗi em sẽ phải đóng thêm \$50.

TRANG PHỤC

Tất cả các em sẽ mặc đồng phục Thiếu Nhi khi đến lớp. Xin quý phụ huynh cộng tác chuẩn bị đồng phục cho các em. Đối với các em không công giáo, các em sẽ mặc áo sơ mi trắng, quần đen hoặc xanh.

GIÁM SÁT/HÀNH VI/QUY TẮC

- 1- Các em không được vào phòng học khi không có sự hiện diện của giáo viên hay các trưởng vì các em cần được người lớn trông nom mọi nơi và mọi lúc.
- 2- Các em không nên đeo nữ trang hay mang theo vật dụng quý đến trường. Giáo lý viên, huynh trưởng, và tất cả thiện nguyện viên không chịu trách nhiệm khi các vật dụng trên bị mất hay hư hại xảy ra trong khuôn viên nhà trường và Giáo Xứ.
- 3- Cha mẹ có trách nhiệm đưa và đón các em đúng giờ qui định. Giáo viên và Huynh Trưởng cũng cần phải dự lễ hoặc bữa tiệc khác. Việc đưa đón các em đúng giờ, không chỉ là bổn phận của phụ huynh, việc nhỏ này còn ảnh hưởng trực tiếp và rất lớn đối với sự phát triển tâm lý, cũng như tinh thần của các em. Vì ích lợi của các em, chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của quý vị về vấn đề này.
- 4- Vì sự an toàn cho con em quý vị, nếu quý vị không đón con em được, xin vui lòng cho văn phòng biết ai là người thay thế quý vị đón các em. Cũng nên lưu ý, các em không nên lang thang một mình trong trường hay bãi đậu xe, nhất là vào buổi tối.
- 5- Trường hợp đặc biệt, vì lý do nào đó, một trong hai phụ huynh của các em không được phép đón các em, xin vui lòng cho Văn Phòng biết (qua điện thoại) và bằng văn bản.
- 6- Phụ huynh nên hết sức cẩn thận khi lái xe quanh khuôn viên Nhà thờ, đặc biệt là khi tan trường hoặc sau Thánh Lễ. Quý vị cũng nên nói với các em về các nguyên tắc an toàn này.
- 7- Học sinh nào bị phát hiện tàng trữ chất cấm hoặc vũ khí sẽ bị khám xét và thu giữ những đồ vật đó. (Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền kiểm tra đồ đạc cá nhân của em, vì nhận thấy dấu hiệu hợp lý rằng em đang vi phạm các quy luật của Chương trình. Kể đến, văn phòng sẽ liên lạc với phụ huynh của em đó để trao đổi và có thể em sẽ bị trục xuất khỏi chương trình.
- 8- Tất cả Giáo lý viên, Huynh Trưởng, và tình nguyện viên làm việc với các em, đều bắt buộc qua lớp huấn luyện Safe Environment của Tòa Giám Mục OKC (www.catharchdioceseokc.org), và kiểm tra lý lịch. Đồng thời tất cả nhân viên của Chương Trình bắt buộc phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền nếu thấy nơi các em dấu hiệu của sự lạm dụng hoặc bị bỏ rơi/không quan tâm.
- 9- Ưu tiên của Chương Trình là tạo môi trường tốt để các em vui học trong hành trình đức tin. Chúng tôi mong tất cả các em cảm nhận tình thương và tôn trọng từ những người xung quanh, đồng thời cũng thể hiện tình mến và tôn trọng bạn bè, mọi người, cũng như tài sản chung và riêng.
- 10- Mục tiêu của chúng tôi trong việc thiết lập các tiêu chuẩn này là giúp học sinh phát triển tinh thần tự giác và trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh, cũng như với tài sản chung.

NỘI QUY CHƯƠNG TRÌNH

- 1- Mọi nơi, mọi lúc, các em (học sinh) phải luôn có hành vi và thái độ tôn trọng người khác (giáo viên, huynh trưởng, bạn bè...), tài sản chung của nhà Thờ và nhà Trường. Các em không được đụng chạm đến những đồ vật không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Các em phải tuân theo bất kỳ quy tắc cụ thể nào trong lớp học hoặc nhóm của mình do giáo lý viên hoặc người phụ trách đặt ra. Học sinh làm hỏng hoặc trộm cắp tài sản chung hoặc của cá nhân, em đó sẽ phải bồi thường hoặc chi trả tương đương.

- 2- Học bài và làm bài tập là bổn phận của các em (học sinh). Nếu các em không thể đến lớp vì bất cứ lý do gì, xin Phụ huynh báo cho giáo viên biết, đồng thời giúp em chu toàn bài học/bài tập vì vắng mặt.
- 3- Tự trọng, tự lập, tự tin, và tự chủ là điều các em được học hỏi, rèn luyện, và thực hành trong cuộc sống hằng ngày và nhất là trong việc làm bài, thi cử. Vì thế, chúng tôi khuyến khích và mong mỏi các em trung thực và làm bài với hết khả năng của mình.
- 4- Trong giờ học, không được phép sử dụng vật dụng điện tử nào. Các em phải để điện thoại vào nơi quy định. Trong trường hợp khẩn cấp, gia đình hoặc người thân sẽ liên lạc với văn phòng, hoặc văn phòng sẽ liên lạc với gia đình.
- 5- Ăn mặc phù hợp giúp các em có hành vi (tư cách / nhân cách) tốt. Học sinh trong phòng không được ăn hoặc uống ngoại trừ những nhu cầu được chỉ định (nước lọc – hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ).
- 6- Các em có bổn phận giữ gìn, bảo vệ, và dùng tài sản của cá nhân, của các bạn, và của chung cách cẩn thận.
- 7- Nếu các em có nhu cầu đặc biệt về sức khỏe (ảnh hưởng đến việc học), xin phụ huynh cho văn phòng và giáo viên biết, hầu có cách trợ giúp kịp thời và đúng đắn.
- 8- Nếu em nào không thực hiện những quy tắc trên, em đó sẽ:
 - a- Được giáo viên hoặc huynh trưởng trực tiếp nhắc nhở. Nếu hành vi/thái độ của em không cải thiện, em đó sẽ được gọi đến văn phòng.
 - b- Nếu thái độ không đúng đắn tiếp tục lần 2, phụ huynh sẽ được mời đến để trao đổi về hành vi thái độ của em. Hiện diện trong buổi trao đổi sẽ có: em (học sinh), giáo viên/huynh trưởng, phụ huynh, và Sr. Hiệu Trưởng.
- 9- Tổ chức các lớp liên tục từ lớp 1 đến lớp 7 là nỗ lực mà Chương Trình đã sắp xếp và tạo điều kiện cho sự hành trình phát triển đức tin của các em. Nếu các em vì bất cứ lý do gì không tham dự liên tục các lớp này theo quy định và độ tuổi, các em sẽ cần học lại các lớp này trước khi lãnh bí tích thêm sức.
- 10- Lớp 8, 9 và lớp 10 là chương trình giáo lý vào đời. Các em sẽ tìm hiểu sâu hơn về Giáo Lý Công Giáo và cách sống đạo giữa đời.
- 11- Đối với các em 18 tuổi trở lên muốn lãnh bí tích Thêm Sức, các em sẽ được học theo chương trình RCIA (Giáo Lý Dự/Tân Tòng).

HIỆN DIỆN VÀ VẮNG MẶT

- 1- Các em (học sinh) có bổn phận đến lớp đầy đủ và với thái độ tích cực (trừ trường hợp bị đau yếu hoặc các trường hợp khẩn cấp khác). Chúng tôi đặc biệt không khuyến khích việc thường xuyên đến sớm, về sớm, hoặc đến muộn. Việc đi học không đều đặn sẽ khiến việc học hành bị ảnh hưởng, cũng có thể làm gián đoạn sự phát triển và hình thành tâm lý, tâm linh bình thường của các em.
- 2- Như đã nói trên, nếu em nào không đến lớp được, phụ huynh có bổn phận thông tin cho giáo viên và huynh trưởng của em về sự vắng mặt này. Đồng thời giúp em chu toàn bài học của ngày đó.
- 3- Các em không được vắng mặt quá 3 ngày nếu không có lý do chính đáng. Nếu các em vắng mặt 5 hoặc trên 5 ngày, các em sẽ học lại lớp đó trong năm học tiếp theo.

CÁC EM CHUẨN BỊ LÃNH BÍ TÍCH

Điều Kiện Cần Và Đủ Để Lãnh Bí Tích Hòa Giải Và Thánh Thể lần đầu:

1. Đang Sự ước muốn
2. Có hiểu biết cần thiết: khả năng phân biệt tốt/xấu (phúc/tội), phạm tục/ thánh thiêng
3. Hoàn tất chương trình học: đến lớp, học Các kinh và giáo lý cơ bản
4. Có chứng chỉ BT Rửa Tội

Điều Kiện Cần và Đủ Để Lãnh Bí Tích Thêm Sức:

1. Đang sự ước muốn
2. Hoàn tất các yêu cầu của khóa học: đến lớp, học và làm bài đầy đủ, các kinh và giáo lý cơ bản
3. Tham dự tĩnh tâm trước ngày Thêm Sức
4. Có chứng chỉ BT Rửa Tội và BT Thánh Thể

TRƯỜNG HỢP KHẨN

- 1- Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt hoặc các tình huống khẩn cấp khác, Giáo lý viên và Huynh trưởng của các em sẽ liên hệ với phụ huynh về việc hủy bỏ các lớp học. Thông báo này cũng sẽ được thông báo qua các đài truyền hình địa phương.
- 2- Trong trường hợp có cảnh báo thời tiết khắc nghiệt hoặc cảnh báo dân sự vào thời điểm tan học, các em sẽ được bảo vệ an toàn tại trường hay nhà Thờ cho đến khi có tín hiệu an toàn. Các em chỉ được trao lại cho cha mẹ hoặc người giám hộ.
- 3- Giáo lý viên và Huynh Trưởng sẽ xem xét và thực tập để phòng cháy chữa cháy, cũng như việc dẫn các em đến nơi an toàn ít nhất hai lần trong năm học.

KINH NGUYỆN

Xin quý phụ huynh vui lòng dạy các kinh nguyện cho lớp của con em quý vị. Đây là những kinh nguyện tối thiểu. Đọc kinh chung trong gia đình là cách tốt nhất giúp các em thấm nhuần đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện, và thuộc những kinh này.

12- Lớp 1: Dấu Thánh Giá, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, Kinh trước và sau bữa ăn.

13- Lớp 2 và 3: Ôn lại các kinh lớp 1, Kinh Dâng Ngày, Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh ăn năn tội.

14- Lớp 4, 5: Ôn lại các Kinh lớp 3, Kinh trước và sau Rước Lễ, Kinh Tin, Kinh Cây, Kinh Mến.

15- Lớp 6 và 7: Ôn lại các kinh lớp 5, Kinh Tin Kính (Nicene Creed/Apostles Creed), Các mầu nhiệm kinh Mân Côi, Kinh Fatima.

16- Lớp 8 và 9: Ôn lại các kinh lớp 7, Kinh hãy Nhớ (Memorare prayer), Kinh Lòng Thương Xót (*Divine Mercy Chaplet*).

Các bản kinh này sẽ được phát cho mỗi em, và cũng có sẵn tại văn phòng. Chương trình Giáo Dục Đức tin mong muốn được phục vụ tất cả quý vị và các em trong quá trình đào tạo liên tục của các

em trong Chúa. Chúng tôi nhận thấy rằng, phụ huynh được kêu gọi để phục vụ các em như là những nhà giáo đầu tiên, tốt nhất, và chính yếu của chính con cái mình. Chúng tôi sẵn sàng cùng đồng hành với quý vị. Vậy, nếu quý vị cần bất kỳ sự hỗ trợ nào xin vui lòng gọi đến văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ quý vị. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng của quý vị.

Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi sẽ và luôn trung thành với sứ vụ mà Chúa trao!

Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số: (405) 4767366

Email: giaoductinvietngu@gmail.com



SKD: _____

PHIẾU GHI DANH/ ENROLLMENT FORM

PARENT INFORMATION

Father's Name (Tên Cha) _____

Home Address (Địa chỉ nhà) _____

Cell phone (Điện thoại) _____ Home phone (đt nhà) _____

Email address (địa chỉ email) _____

Mother's Name (Tên Mẹ) _____

Cell phone (đt di động) _____ Home phone (đt nhà) _____

Emergency contact (người liên lạc khẩn cấp) Name/phone #. _____

STUDENT INFORMATION:

Saint Name (Tên Thánh): _____

First Name (Tên Gọi) _____

Middle Name (Tên Đệm) _____

Last Name (Tên Họ) _____

Date of Birth (Ngày Sinh) mm/dd/yy _____

Religious Grade (Lớp Giáo Lý) _____

Vietnamese Grade (Lớp Việt Ngữ) _____

Date of Baptism (Ngày Rửa Tội) mm/dd/yy _____

Nơi Rửa Tội: _____

Date of 1st Reconciliation (Ngày Xung Tội lần đầu) mm/dd/yy _____

Place of the first reconciliation (Nơi Xung Tội lần đầu: _____

Date of Confirmed (ngày Thêm Sức) mm/dd/yy _____

Place of getting Confirmation (Nơi Thêm Sức) _____

Please, attach the certificates - Xin đính kèm giấy chứng nhận các bí tích đã lãnh nhận.

Note: This form would not be accepted if missing any information above, or incorrect information, and fee.

(Phiếu này sẽ không nhận nếu thiếu các thông tin trên, hoặc thông tin không chính xác và lệ phí.)

FEE (HỌC PHÍ)

School year 2023 – 2024’s Fee:

\$200/ Each Child, for the 2nd child: \$180, the 3rd child: \$150, the 4th child: \$110.

Non- Member: \$500, for the 2nd child: \$400.

Non-catholic: \$300/each for Vietnamese Language Class only.

Total Paid: _____ check/cash

Received by Office/Name _____



**Xin vui lòng in trang Ký Nhận này và nộp lại Văn Phòng Chương Trình
Giáo Dục Đức Tin và Việt Ngữ
ngày 9/9/2023**

PHỤ HUYNH KÝ NHẬN

**Tôi đã đọc tập số tay Phụ Huynh/Học Sinh và đồng ý chấp hành những nội
quy của Chương Trình.**

Tên Phụ Huynh: _____

Ngày: _____

Chữ Ký của Phụ Huynh: _____